



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ปมหักเปอร์เซ็นต์ค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดเผยถึงกรณีที่มีไลน์หลุดปมนำเงินค่าเสี่ยงภัยส่วนหนึ่งมาใช้ในการสัมมนาของ รพ.แห่งหนึ่งว่า มอบหมายให้ปลัด สร. ไปสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร แต่พฤติกรรมเช่นนี้ ถือว่าผิดอยู่แล้ว เพราะไม่มีการเบิกเงินสดในทางราชการการเบิกอยู่แล้ว ต้องดูว่ามีเหตุอะไรทั้งนี้ ยืนยันหักเงินหัวคิวไม่ได้ เพราะเงินพวกนี้เข้าบัญชีธนาคาร ค่าเสี่ยงภัย ค่าตอบแทน ค่าเวร จดชัดเจนว่าเป็นชื่อของใครบ้าง และทุกคนมีเงินเดือนในฐานะเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ มีเลขบัญชีทุกอย่างเข้าไปตามระบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, soudhitalk, newtv, hfocust)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ให้สัมภาษณ์ว่า ตนรับทราบความกังวลจาก รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้สั่งการเบื้องต้นไปยัง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สร. ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว ระบุรับฟังความจากทุกด้าน หากบุคลากรคนใดที่มีข้อมูลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้พูดความจริงโดยไม่ต้องกังวลอะไร

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สร. กล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้ทาง นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ประชุมหารือข้อเท็จจริง ตั้งทีมตรวจสอบเรื่องนี้ ขอให้เวลาในการดำเนินการก่อน ยืนยันมีระบบในการดำเนินงาน มีการตรวจสอบ ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบราชการ

- นพ.ทอง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ได้มีการติดตามสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้ว มีค่าเสี่ยงภัยอยู่ 1 เดือน ไม่ได้มีการหัก มีการจ่ายตามจริงสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ รพ.สนาม ในศูนย์กักกักทั้งหลายประมาณ 40-50 คน มูลค่าเกือบ 6 แสนบาท ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการจ่ายแล้วไม่ได้มีการหักแม้แต่บาทเดียว ส่วนกรณีที่ระบุว่ามีการให้เบิกเงินสดเข้าไปสับทบสำหรับการทำกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้รับทราบว่าเป็นการพูดคุยกัน แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ ตนได้สั่งการ ผอ.รพ. ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร รพ. ชี้แจงให้บุคลากรได้เข้าใจ

2. มาตรการสถานศึกษาหลังผ่อนคลายโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ch7)

- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เผยว่า หลังโรคโควิด เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศธ. จึงยกเลิกประกาศ 3 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มและทำกิจกรรมที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการ จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ จึงต้องปรับแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศของ สร. หากมีการติดเชื้อในสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยไม่ปิดเรียน เน้นการพัฒนาาระบบและทักษะให้นักเรียนและครูสามารถดูแลตนเองได้ โดยใช้โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ มีระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง การส่งต่อ ด้านความเครียดหรือซึมเศร้าต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือและลดความรุนแรง

- นพ.สราวุฒ บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับมาตรการของสถานศึกษา ต้องเฝ้าระวังและจัดสถานะแวดล้อมของสถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล มีการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่ ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตามสุขภาพส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน มีการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน กรณีกลุ่มคลัสเตอร์ให้ประสาน ปรีกษา และส่งต่อ รพ.

3. ดำเนินการฉีดวัคซีนเด็ก 6 เดือน-4 ปี



สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)

- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ได้มีดำเนินแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก 6 เดือน-4 ขวบ ในพื้นที่กรุงเทพฯ สำหรับรวบรวมจำนวนเด็กที่คาดว่าจะมารับวัคซีน Pfizer (PZ) ฝาสีแดงในสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อขอจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค คาดเริ่มให้บริการในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2565

4. ประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)

- เพจ นพ.ธีระวัฒน์ เหมจุชา โพสต์แอนติบอดีที่ใช้อยู่ขณะนี้ ที่ได้รับการยอมรับจาก อย.สหรัฐ คือ Evusheld แต่มีข้อมูลว่าไม่ได้ผลต่อ BA.4.6 แต่ยังมีผลกับสายพันธุ์อื่นๆ แต่มีฤทธิ์ลดลง ทั้ง BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.2.12.1, BA.2.75, BA.3,

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>BA.4/BA.5 การใช้เป็นเพื่อป้องกันคนที่มีภาวะสร้างภูมิคุ้มกันไม่ดีและไม่ตอบสนองต่อวัคซีน ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับโควิดที่มีอยู่เป็นสายย่อยที่แอนติบอดีสามารถออกฤทธิ์ได้หรือไม่ คนที่ได้รับ ยังคงต้องระมัดระวังตัว เนื่องจากโรคประจำตัวของตนเอง และประสิทธิภาพของแอนติบอดีที่ไม่สามารถครอบคลุมโควิดได้ทุกสายย่อย และจะเจอเจอกับตัวใด</p> <p>- เพจ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์การประเมินสถานการณ์ระบาดของไทย หากดูจากรายงานรายสัปดาห์ คาดว่าปัจจุบันยังติดเชื่อใหม่รายวันเฉลี่ย 20,000 กว่ารายต่อวัน ข้อมูลที่วิจัยจาก ม.ป๋ากิ่ง ติดตามการกลายพันธุ์ พบสายพันธุ์ XBB ซึ่งมีต้นตระกูลมาจาก BA.2 เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ติดต่อภูมิคุ้มกันมากกว่าทุกสายพันธุ์ที่เคยมีมา และสมรรถนะการจับกับตัวรับ ACE2 บนผิวเซลล์ไม่ด้อยไปกว่าสายพันธุ์ย่อยเดิมที่มี ดังนั้น XBB จึงเป็นตัวล่าสุดที่ต้องเฝ้าระวัง</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., newtv, news1live, thejournalistclub)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ต้องขอความเมตตาจากประธานสภาฯ ให้บรรจุร่างกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา เข้าสู่การพิจารณา ได้แก้ไขตามข้อกังวล เนื้อหาส่วนใหญ่ใน กม.ฉบับเดิมหมด จึงไม่มีเรื่องให้ต้องล่าช้า</p> <p>MOU วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา-กัญชง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ, hooninside, bluechipthai)</p> <p>- ชาลิส ไบโอซูติคอล ลงนาม MOU ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิสาหกิจชุมชน เร่งวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา-กัญชงให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่การปลูก คัดเลือกสายพันธุ์และการสกัด ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งหมด ช่วยยกระดับพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อการแพทย์สู่เวทีนานาชาติ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ)</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือชักชวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ของ อปท. ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ตามมติคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) แนวทางการปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาแต่งตั้ง “หัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินของ รพ.สต.-สอน.” เพื่อตั้งงบประมาณเป็นเงินบำรุง รพ.สต.-สอน. และการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี โดยให้ตั้งไว้ใน “งบกลาง” ประเภทเงินสนับสนุน รพ.สต.- สอน. นอกจากนี้ รัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กับ รพ.สต. จำนวน 3,264 แห่ง ที่จะถ่ายโอนภารกิจไปยัง 49 อบจ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป สำหรับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแบ่งออกตามขนาดของ รพ.สต. ได้แก่ 1. รพ.สต. ขนาด S จำนวน 4 แสนบาทต่อแห่งต่อปี รพ.สต. ขนาด M จำนวน 6.5 แสนบาทต่อแห่งต่อปี และ รพ.สต. ขนาด L จำนวน 1 ล้านบาทต่อแห่งต่อปี ขณะที่ การสรรหากำลังคนตามกรอบโครงสร้างอัตราคลัง รพ.สต. ถ่ายโอนฯ ที่อัตราตำแหน่งข้าราชการ 7 คน ใน รพ.สต. ขนาดเล็ก 12 คน ใน รพ.สต. ขนาดกลาง และ 14 คน ใน รพ.สต. ขนาดใหญ่</p> <p>สรุปถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 3,264 แห่ง บุคลากร รวม 21,829 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 11,992 ราย และประเภทการจ้างงานอื่น 9,837 ราย แบ่งเป็น สายงานบริการทางการแพทย์ 13,034 ราย คิดเป็น 59.7% ของบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนทั้งหมด สายสนับสนุนวิชาชีพและสายสนับสนุนงานบริหาร 8,795 ราย คิดเป็น 40.3% โดย ครม.ยังอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนรวม 5,932 ล้านบาท.</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(opt-news)</p> <p>- นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัด นายสุนทร วิลาวัลย์ ได้เปิดป้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลาดตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนำร่องการถ่ายโอน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงแนวทางการดำเนินการหลังรับการถ่ายโอน ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย</p>	
<p>อุทกภัยจากพายุโนรู</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน ,กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus, acnews, hfocus, thereporters, plewseengern thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.รองปลัด สธ.เผย ขณะนี้ยังพบสถานการณ์น้ำท่วมใน 18 จังหวัด มีสถานบริการได้รับผลกระทบ 64 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาล 6 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 5 แห่ง รพ.สต. 52 แห่ง เปิดให้บริการได้ตามปกติ 47 แห่ง ที่เหลือมีการปรับรูปแบบการให้บริการ โดยเปิดให้บริการบางส่วน 15 แห่งและย้ายจุดบริการ 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงการดูแลรักษา เยียวยา ทั้งนี้ ได้ให้กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สธ. เตรียมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ลงพื้นที่ใน 5 เขตสุขภาพ จำนวน 10,900 ชุด สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน หรือต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถแจ้งผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้ทันที</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(chiangmainews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีอุทกภัย หรือ EOC กรมอนามัยขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ ส่งการศูนย์อนามัยลงพื้นที่ ช่วยชาวบ้านด้วยการมอบชุดสนับสนุนการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ DOH Hygiene Package จำนวน 12,000 ชุด ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย และศูนย์พักพิง</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมทีมปฐมพยาบาลผู้ประสบอุทกภัย เขต อ.เมืองเชียงใหม่ โชน 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ)</p> <p>- จ.พิจิตร นำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่ไหลเข้าท่วมรอบ รพ.ดงเจริญ อ.ดงเจริญ ระดับน้ำสูง 50 ซม. แต่ยังไม่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงพยาบาล แต่เพื่อความปลอดภัย ทาง รพ.ได้ลำเลียงผู้ป่วยในทั้งหมด 5 ราย ไปรักษาตัวที่ รพ.บางมูลนาก ส่วนผู้ป่วยนอกได้ตั้งเต็นท์ตรวจคัดกรองคนไข้อยู่ริมถนนหน้าทางเข้า รพ. หากไม่มีฝนตกและไม่มีน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เพิ่มเติม รพ.ดงเจริญ จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 2-3 วันนี้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(thaiPBS)</p> <p>- ชุมชน ต.ท่าวาสกรี ต.วัดตุม ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ลำสุด ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ส่งผลให้ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำมา 1-2 สัปดาห์แล้ว หลายคนมีปัญหาแผลผื่นคันตามตัว เท้าเปื่อย แผลอักเสบ ซึ่งเป็นอาการขอโรคน้ำกัดเท้า ขณะที่ยาที่ได้รับแจกมาก่อนหน้านี้ก็หมดแล้ว จึงอยากให้มีการแจกยาเพิ่ม เจ้าหน้าที่ อสม.เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้รับยามาแจกให้กับชาวบ้านจนหมด และอยู่ระหว่างประสานขอยาเพิ่มเติม ซึ่งต้องรอการอนุมัติจากสสจ.พระนครศรีอยุธยา จึงจะนำยามาแจกให้กับชาวบ้านได้ และเป็นห่วงอาการของชาวบ้านในพื้นที่ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะลุกลามมากกว่านี้ ด้านนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนทบุรีเปิดเผยว่า ประชาชนสามารถติดต่อรับยาแก้ น้ำกัดเท้า และยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ ได้ที่ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลนครนทบุรี และเตรียมลงพื้นที่แจกยาในวันที่ 5 นี้ ย้ำห้ามประชาชนอย่าเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็น หรือใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(บ้านเมือง)</p> <p>- ศรีสะเกษ น้ำทะลักท่วมหนัก 25 ร.ร. ครูหอบสื่อการเรียนการสอนหนีน้ำโกสอหล ขณะนี้ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห่วงใยครู นักเรียน หากน้ำท่วมสูงอาจเกิดอันตรายต่อครู นักเรียน ให้สั่งปิด ร.ร.ทันที ด้าน นพ.ทง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ และคณะ ได้นำเอาข้าวกล่อง น้ำดื่ม และยารักษาโรค มามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งมี นพ.อดุลย์ โบจรัส ผอ.รพ.กันทรารมย์ นายสุเทพ ทรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(เดลินิวส์)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ และ รมว.กลาโหม ได้มอบนโยบาย 10 ข้อ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการกับปัญหาน้ำท่วม</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและกรมชลประทาน ว่า จากการประเมินฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ในช่วงวันที่ 3-9 ต.ค.นี้ ประมาณ 449.90 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากอัตรา 600 ลบ.ม./วินาที เป็นอัตรา 800 ลบ.ม./วินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อน อ.พัฒนานิคม ถึงเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น 1.00-1.20 ม. ประกอบกับลุ่มน้ำยมเกิดน้ำป่าไหลหลาก และมีน้ำจากแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น จึงแจ้ง 11 จังหวัดลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เผื่อระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น จึงขอเตือนผู้ประกอบการในแม่น้ำ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง</p> <p>- ในขณะที่อิทธิพลของมรสุมพาดผ่าน ยังทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 28 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, พะเยา, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ตาก, พิจิตร, อุตรดิตถ์, น่าน, แพร่, นครสวรรค์, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, เลย, ชัยภูมิ, มุกดาหาร, กาญจนบุรี, สระบุรี, สระแก้ว, ปราจีนบุรี และพังงา รวม 128 อำเภอ 368 ตำบล 1,276 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศช่วงวันที่ 5-8 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้ลมตะวันออกเฉียงและลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อันดามัน และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนช่วงวันที่ 9-10 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่ง จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., มติชน, คมชัดลึก, thailandplus, thansettakij, bangkokbiznews, newtv, thaigov)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเตือนประชาชนว่า โรคพิษสุนัขบ้ามีความรุนแรงหากได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า ถ้าปล่อยให้เมื่อติดเชื้อและแสดงอาการแล้วจะรักษาไม่หาย ต้องเสียชีวิตทุกราย ซึ่งสาเหตุของการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ เกิดจากการถูกสุนัข หรือแมวกัด-ข่วน แล้วไม่ไปพบแพทย์ ไม่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง หากถูกสุนัข หรือแมว ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล แม้แผลเล็กน้อย ควรรีบปฐมพยาบาล จากนั้นควรไปพบแพทย์ทันที เพื่อประเมินอาการและเข้ารับวัคซีนตามกำหนดให้ครบ โดส ย้ำการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นทางเดียวในการป้องกันการติดเชื้อ และป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า</p>	
<p>อาหารหลังออกเจ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท.,สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, มติชน, bangkokbiznews, inn, hfocus, thereporters, mcot chiangmainews)</p> <p>- กรมอนามัย แนะนำ หลังออกเจในช่วง 2-3 วันแรก ประชาชนควรปรับสภาพร่างกายด้วยการกินอาหารอ่อน ย่อยง่าย ประเภทเนื้อปลา ไข่ นม ผักและผลไม้ ให้หลากหลายครบ 5 หมู่ เลือกรสไม่จัด เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม และอาหารย่อยยากอย่างเนื้อสัตว์ติดมัน เนื้อวัว เนื้อหมู เพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับระบบการย่อย เพราะหากบริโภคอาหารที่ย่อยยากหรืออาหารตามปกติเลย อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง และย่อยอาหารไม่ได้</p>	
<p>อย.พบปลาหมึกกล้วยแช่แข็งกินไม่ปลอดภัย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, opt-news, thebangkokinsight)</p> <p>- อย. เตือนผู้บริโภคระวังอย่าซื้อ “ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง” ผลิตโดย JINSHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. สาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ระบุรุ่นการผลิต นำเข้าโดย บจก.ไทยมารีนาพาร์ทเนอร์ หลังตรวจพบแคดเมียม 6.29 มก./กก. เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ และอาหารผิดมาตรฐานตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดแล้ว</p>	
<p>เตือนภัย"น้ำมันหอมระเหย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(newtv.)</p> <p>- น.ส.วัลยาภรณ์ เตชชีนไชยพศ เจ้าของร้านเพชรวิสา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นำเอกสารแจ้งความพร้อมหลักฐานการรักษาโรค หลังใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยกว่า 20 ชนิด จากคำชักชวนจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ที่มีเอกสารประกอบคู่มือการใช้อ้างว่าสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ ด้วยการหยดใต้ลิ้น รับประทานในรูปแบบแคปซูล ผสมน้ำดื่ม หรือ สูดดม บำบัดร่างกาย เพื่อป้องกันโรค แต่สุดท้ายเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง และส่งผลถึงระบบภายในร่างกายจนเกือบเสียชีวิต รวมถึงครอบครัวและเพื่อนๆต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงได้นำน้ำมันหอมระเหยไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุข ตรวจสอบ และเข้าร้องเรียนกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ไม่มี อย. ช่างขอระบุว่าว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยเท่านั้น และในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานไหนรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยบริษัทปิดความรับผิดชอบในเรื่องผลกระทบของร่างกาย จะรับผิดชอบผลิตภัณฑ์เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังได้นำภาพของตนเองไปโพสต์บนเฟซบุ๊ก ในลักษณะอวดอ้างสรรพคุณ ว่า ตนใช้น้ำมันของเขา 2 หยดหายจากอาการไมเกรนใน 2 นาที เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ จึงได้ปรึกษากับทางทนายความ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด</p>	
<p>สปสข.เพิ่มสิทธิหญิงท้องไม่พร้อม</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์(ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า ejan)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สปสข. ได้บรรจุบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับหญิงไทยทุกอายุ ทุกสิทธิการรักษา ที่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์จากภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ครอบคลุมการให้บริการทั้งวิธีการใช้ยาหรือวิธีการทางศัลยกรรม โดยมีหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาซึ่งลงทะเบียนกับกรมอนามัย จำนวน 144 แห่ง ครอบคลุม 23 จังหวัด</p>	
<p>ห้ามเข้าโพรงค้ำควาหลังพบผู้ป่วยอดติดเชื้อรา</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สสจ.นครศรีธรรมราชติดป้ายเตือนภัยมุดโพรงต้นไม้ใหญ่เข้าไปดูค้างคาวในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชแล้ว หลัง ‘หมอมนุษย์’ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจเผยคณะเดินป่า 7 ใน 10 คนปอดติดเชื้อและมีรายงานการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราที่ลอยขึ้นมาในอากาศจากมูลค้างคาวที่ตกลงบนพื้นดินเข้าไปในปอด ทำให้ป่วยเป็น ‘โรคฮิสโตพลาสโมซิส’ เบื้องต้นแนะนำให้ติดป้ายเตือนที่หน้าโพรงต้นไม้ต้นนี้ และใครที่เคยเข้าไปในโพรงต้นไม้ต้นนี้โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยควรไปหาแพทย์ขอทำเอกซเรย์ปอดด่วน</p>	
<p>รพ.วัดไร่ขิงแจงพร้อมให้ตรวจสอบ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ข่าวสด) -รพ.วัดไร่ขิง ออกแถลงการณ์ ชี้แจงบมไม่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด 23,750,000 บาท ช่วง ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 แต่มีการตั้งเรื่องไม่ลงนามประกาศผู้ชนะที่ให้ราคาต่ำสุดที่ผ่านคุณสมบัติ โดยยืนยันว่าทำตามระเบียบโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบและ ไม่ได้เอื้อประโยชน์รายใด ทั้งนี้จะประกาศผู้ชนะโดยเร็ว</p>	
<p>นวัตกรรม “ปลากะตักกินลูกน้ำ” ลดปัญหา “ไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ข่าวสด) -นายสุพจน์ แสงบาล สาธารณสุขอำเภอนาบล จ.กาฬสินธุ์ นำเสนอผลงานนวัตกรรม “ปลากะตักกินลูกน้ำ” แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565 ช่วยลดผู้ป่วยลงชาวบ้านพอใจคุณลูกน้ำได้ดี เตรียมวางแผนคุมระดับใหญ่ในพื้นที่ ปี66</p>	
<p>ผลงาน สวทช.ปีงบประมาณ 64 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า ข่าวสด ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์) - รัฐบาลชูผลงาน สวทช.ปีงบประมาณ 64 ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 524 รายการ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ-สร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ จากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กว่า 7 หมื่นล้านบาท อาทิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health and Wellness) เช่น เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ (8-Life Check) ติดตามความคืบหน้าสุขภาพประชาชนที่เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) BodiiRay R (บอดีเรย์อาร์) ระบบเอกซเรย์ดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เข้ากับการใช้งานในโรงพยาบาลได้ แสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศด้านรา-แบคทีเรีย อนุภาคนาโนที่เคลือบบนแผ่นกรองอากาศในรถยนต์ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราได้ แผ่นแปะเข็มขนาดไมโครเมตรเพื่อการนำส่งสารผ่านชั้นผิวหนัง ผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 แห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างผลงานสำคัญเชิงประจักษ์ ได้แก่ การนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาช่วยแก้ไขปัญหาลดต่อสู้อการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1) ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล (A-MED Telehealth) แอปพลิเคชันเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Care) และวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบพ่นจมูก 2) ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (NanovCOVID-19 Antigen Rapid Test) 3) รถส่งของบังคับทางไกล "อาร์" เพื่อใช้ขนส่งสัมภาระ ยา อาหาร ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 เปลปกป้อง PETE เปลความดันลบห่อหุ้มร่างกายผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยโควิด-19 นวัตกรรมซิงก์ไอออนสู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4) การสังเคราะห์สารตั้งต้นยาพิราเวียร์ทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบยาต้านโรคโควิด-19 จากต่างประเทศ</p>	
<p>สมาชิกสภาปณิกจ สร.ศรีสะเกษ รวมตัวทวงเงินค่าง 237 ล้าน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน) - ที่ สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้มีสมาชิกสภาปณิกจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นำโดย นางนุชนารถ ไยรักษ์ อายุ 34 ปี และ นางสุจิตรา สุธีร์ อายุ 50 ปี พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกสภาปณิกจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ไปยื่นต่อ พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีเกษม ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย เพื่อขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับญาติผู้เสียชีวิต ผ่านไป 8 เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้มียอดผู้ได้รับความเสียหายปี 2563 จำนวน 193 ราย จำนวนเงิน 44 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 973 ราย เป็นเงิน 175 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 237 ล้านบาท สมาชิกส่วนใหญ่ได้เงินยังไม่ครบทุกคน ซึ่งสมควรที่จะได้รับเงินแล้วเนื่องจากว่าปี 2563 นั้นระยะเวลาผ่านมารครบ 3 ปีแล้ว</p>	